
1 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา 
ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ผู้เข้าประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายสงค์ พรรณมาตย ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศลิา สงค์ พรรณมาตย์  
2 นายเดช บุญกรรม รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เดช บุญกรรม  
3 นายณรงค์ สวัสด ี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าศลิา ณรงค์  สวัสดี  
4 นางสาวทิพย์ภาพร ศรีทารักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศลิา เขต 1 ทิพย์ภาพร ศรีทารักษ์  
5 นางโยธา กุลาศาสตร ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศลิา เขต 1 โยธา กุลาศาสตร์  
6 นายแสง บัวฮมบลุา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศลิา เขต 1 แสง บัวฮมบุลา  
7 นายเกียรติชัย เอกวงษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศลิา เขต 1 เกียรติชัย เอกวงษา  
8 นายทวีศักดิ์ โพธิจักร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศลิา เขต 1 ทวีศักดิ์ โพธิจักร์  
9 นายกะสินธุ์ สีดามาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศลิา เขต 2 กะสินธุ์ สีดามาตย์  

10 นางอุดมลักษณ์ จตุเทน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศลิา เขต 2 อุดมลักษณ์ จตุเทน  
11 นายประสาท สมหวัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศลิา เขต 2 ประสาท สมหวัง  
12 นายสนอง โคตรบญุเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศลิา เขต 2 สนอง โคตรบญุเรือง  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายไสว ทะจรสมบตัิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศลิา ไสว ทะจรสมบัต ิ  
2 นายสุรจิต สัตถาผล รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศลิา สุรจิต สัตถาผล  
3 นายมานะ มณีโชต ิ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศลิา มานะ มณโีชติ  
4 นางสาวกุลธดิา หอมไสย เลขานุการนายกเทศมนตรฯี กุลธิดา หอมไสย  
5 นายธวชัชัย เลิศสงคราม ที่ปรึกษานายกฯ ธวัชชัย เลิศสงคราม  
6 สิบตำรวจโทดาเรศ ประจันนวล ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา ดาเรศ ประจันนวล  
7 นายชยพล ไชยมาตร รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา ชยพล ไชยมาตร  
8 นายธานินทร์ ยศรักษา ผู้อำนวยการกองช่าง ธานินทร์ ยศรักษา  
9 นางกัญยานันท ์โสมศรีแพง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กัญยานันท ์โสมศรีแพง  

10 นางสาวพิชชาภรณ์  โชคจารศรีเพ็ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง พิชชาภรณ์ โชคจารศรีเพ็ง  
11 นายภัคภาคิน วงศ์อนุ นักวิชาการศึกษา ภัคภาคิน วงศ์อนุ  
12 นายฐนิสพงษ์ ศรีเพชร นิติกร ฐนิสพงษ์ ศรีเพชร  
13 นางพิมพ์พร ลับภ ู หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พิมพ์พร ลับภู  
14 นางวรรณวิษา อาจโยธา เจ้าพนักงานธุรการ วรรณวิษา อาจโยธา  
15 นางสาวลินดา มิกราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลินดา มิกราช  
16 นายมนตรี จันทาศร ี นักทรัพยากรบุคคล มนตรี จันทาศร ี  
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สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาทุกท่าน ครบองค์ประชุม 
(นายณรงค์ สวัสดี) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา  เชิญประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา จุดเทียนธูป
เพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และถวายความเคารพพระบรมสาทิตลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสงค์ พรรณมาตย์  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่สภาเทศบาลตำบลท่าศิลา ได้ 

นัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจการสภาฯได้ดำเนินการจัดส่ง
เอกสารประกอบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา ให้กับทุกท่านทราบแล้ว
นั้น ในวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลามาเข้าประชุมครบองค์ประชุม บัดนี้ได้
เวลากระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาสมัยสามัญสมัยที่  2       
ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาสมัยสามัญสมัยที ่ 2ประจำปี
งบประมาณ พศ. 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรียนเชิญท่านเลขานุการ
สภาฯ 

เลขานุการสภาฯ (นายณรงค์ สว ัสด ี) เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศ ิลาที ่ เคารพ        
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะผู ้บร ิหารฯ 
ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมฯ กระผม นายณรงค์ สวัสดี เลขานุการสภาเทศบาล
ตำบลท่าศิลา 
 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 ข้อ 33 กำหนดโดยสรุปว่า รายงานการประชุมสภาทุกคราว
จะต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ทำการตรวจสอบแล้ว
เสนอให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น กระผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้เรียบร้อยก่อนที่จะรับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาเทศบาลฯ (นายสงค์ พรรณมาตย์) สอบถามสมาชิกสภาฯ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
รายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติเห็นชอบต่อรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลท ่าศ ิลาสม ัยสาม ัญสม ัยท ี ่  2 ประจำป ีงบประมาณ 2564                 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสภาฯมีมติดังนี้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาสมัยสามัญสมัยที่ 
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง 11 เสียง 
   ไม่รับรอง – เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตามรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
ที่ประชุม -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์)  
รายงานการบันทึกการประชุมการคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลท่าศิลา ในวันพุฤหัส
บดี ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ขอเรียนเชิญประธานสภาคณะกรรมการแปรญัตติ ฯรายงานการประชุมต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เพ่ือทราบต่อไป 
ประธาน คก.แปรญัตติฯ (นายกะสินธุ์ สีดามาตย์) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผม นายกะสินธุ์ สีดามาตย์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลท่าศิลา ขอกล่าวรายงานผลการประชุมการคัดเลือก
ประธาน/เลขานุการคก.แปรญัตติฯร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
ของเทศบาลตำบลท่าศิลา ในวันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ .2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตำบลท่าศิลา ดังนี้  

รายงานผลการคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ/เลขานุการคก.แปรญัตติฯและ 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลท่า
ศิลา  

1. นายกะสินธุ์ สีดามาตย์ ประธานคก.แปรญัตติฯ 
2. นายสนอง โคตรบุญเรือง คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
3. นายเกียรติชัย เอกวงษา คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
4. นายประสาท สมหวัง  คณะกรรมการแปรญัตติฯ. 
5. นางสาวทิพย์ภาพร ศรีทารักษ์ คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
6. นางโยธา กุลาศาสตร์  คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
7. นายทวีศักดิ์ โพธิจักร  เลขานุการ คก.แปรญัตติฯ 
สภาเทศบาลตำบลท่าศิลาได้จัดทำประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เรื่องแต่งตัง 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ         
ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เพ่ือทราบ 

 
ประธาน คก.แปรญัตติฯ (นายกะสินธุ์ สีดามาตย์) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผม นายกะสินธุ์ สีดามาตย์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอกล่าวรายงานแถลงผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้ 
  ตามระเบียบการประชุมของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบัวคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างเทศบัญญัตินั้น ร่างเดิมและตามที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้ อยจะต้องระบุได้มี
หรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อความใดบ้าง 
  เนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา หรือผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าศิลาเสนอคำ
แปรญัตติต่อประธานคณกรรมการแปรญัตติร่างฯ ตามเวลาที่กำหนด 
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  คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้ร่วมตรวจสอบและพิจารณาการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลท่าศิลาโดยละเอียดเห็นว่าร่างเทศ
บัญญัติฯดังกล่าวที่เสนอมานั้น ได้ตั ้งงบประมาณไว้เหมาะสมกับสถานะการเงินการคลัง และเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวนโยบายในแผนพัฒนา และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน
แล้ว    ร่างงบประมาณดังกล่าวนี้มีความสมบูรณ์และครบถ้วน ดังนั้นจึงไม่ขอแก้ไขเพิ่มเติมแต่ประการใด           
ทั้งนี้คณะกรรมการฯได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอร่างเดิม  และให้รายงานความเห็นต่อประธานสภา
เทศบาลตำบลท่าศิลาทราบ เพ่ือแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาต่อไป 
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์) 
   ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติร ่างฯได้รายงานผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้ในวาระทีสอง ขั้นแปรญัตติฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใดจะอภิปรายหรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เรียนเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีกระผมขอมติที ่ประชุมฯ เห็นชอบกับคำแปรญัตติในวาระที ่สอง ขั ้นแปรญัตติฯ       
ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม่ ถ้า
เห็นด้วยยกมือครับ 
ที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา 
  เห็นชอบ ..11.. เสียง 
  ไม่เห็นชอบ ...-... เสียง 
  งดออกเสียง ....1... เสียง 
มติที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้คงร่างเดิมของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลท่าศิลาไว้โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

ประธานสภาเทศบาลฯ (นายสงค์ พรรณมาตย์) เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา มีมติเห็นชอบใน
วาระทีสอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 52 กำหนดไว้
ว่าการพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปรายถ้ามีเหตุสมควร 
ลำดับต่อไปเป็นวาระท่ีสาม ขั้นลงมติตราเทศบัญญัติฯ 
 

วาระท่ีสาม เรื่องญัตติพจารณาในวาระท่ีสาม 
ลงมติตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ประธานสภาเทศบาลฯ (นายสงค์ พรรณมาตย์) 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 2547        
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ข้อ 52 การพิจารณาข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุม
สภาลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม่ 
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ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์) ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา        
ในวาระที่สาม ลงมติ ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ยกมือ 
ที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง 
  งดออกเสียง 1 เสียง 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565 
 

ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา (สิบตำรวจโทดาเรศ ประจันนวล) 
  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ และผู้เข้ารวมประชุมขอนำเรียนต่อสภาฯ หลังจากท่ีสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา
ลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้วเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเสนอผู้มี
อำนาจอนุมัติ คือผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้อนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
เทศบาลฯในจังหวัดสกลนคร ฝ่ายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบต่องส่งรายงานต่ออำเภอภายใน 7 วันรวบรวมข้อมูลเทศ
บัญญัติและรายละเอียดประกอบโครงการฯส่งให้นายอำเภอฯ แล้วนายอำเภอลงนามและประกาศใช้           
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ขอนำเรียนต่อสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์) ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา ท่ีได้นำเรียน 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
   -สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา 
   -จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง  
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์) 
  เรียนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกกองทุกฝ่าย 
ญัตติฯนี้เรียนเชิญทา่นนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา นำเรียนต่อสภาฯเรียนเชิญครับ 
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา (นายไสว ทะจรสมบัติ) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง
เก ียรต ิท ุกท่าน คณะผู ้บร ิหารฯหัวหน้าส ่วนราชการทุกกองทุกฝ ่าย กระผมนายไสว ทะจรสมบัติ  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา ญัตตินี้เรียนเชิญปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลาในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณได้นำ
เรียนเพ่ือให้สภาฯพิจารณาต่อไป เรียนเชิญครับ 
ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลาฯ (สิบตำรวจโทดาเรศ ประจันนวล) 

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง 
เกียรติทุกท่าน คณะผู ้บริหารฯ ข้าราชการที ่เข้าร่วมประชุม กระผมสิบตำรวจโทดาเรศ ประจันนวล 
ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเกิดการแพร่ระบาด และปัจจุบันเครื่อง
พ่นหมอกควันในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าศิลา มีเขตละ 1 เครื ่อง และไม่เพียงพอแก่การ
ดำเนินงาน 
 

/หลักการ... 
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หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า 
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้ 
เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 
โรคไข้เลือดออกถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญซึ่งความรุนแรงของโรคสามารถทำให้ 

เสียชีวิตได้ แม้จะมีการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคอยู่เป็นประจำสามารถทำให้โรค
นี้หมดไปจากสังคมไทยของเราได้เลย การณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันกำจัดยุงลายโดยการทำลายภาชนะที่มนี้ำ
ขัง การใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ หรือการพ่นหมอกควัน 

เทศบาลตำบลท่าศิลา ซึ่งเป็นผู้ดูแลสุขภาพอนามัยของพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าศิลา 
และการป้องกันดูแลไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของเชื้อโรคเกิดขึ้นได้ทุก 
ฤดูกาล จึงจำเป็นต้องมีการเริ่มดำเนินการให้รวดเร็วให้ทันต่อสภาวการณ์แพร่ระบาดของโรค จึงมีความจำเป็น 
ในการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน เพ่ือเป็นการกำจัดยุงลายไม่ให้แพร่เชื้อหรือขยายพันธุ์ต่อไปได้อีก ซึ่งเป็น 
วิธีการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้อีกทางหนึ่ง 
  รายการโอนลด 

- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
- งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
- งบลงทุน 
- ประเภท/รายจ่าย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
- โครงการ/รายการ/ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
- งบประมาณตั้งไว้ 121,200 บาท 
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 118,000 บาท 
- โอนลดครั้งนี้ 118,000 บาท 
รายการโอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
- แผนงานสาธารณสุข 
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
- งบลงทุน 
- ประเภท/รายจ่ายครุภัณฑ์การเกษตร 
- โครงการ/รายการเครื่องพ่นหมอกควัน 
- งบประมาณตั้งจ่าย 118,000 บาท  

เหตุผลคำชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
จำนวน 2 เครื่อง  

- ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร / ชั่วโมง 
- ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
- กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 

 
/คุณลักษณะ... 
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คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
  เป็นเครื่องพ่นหมอกควันที่ใช้สำหรับป้องกัน และกำจัดแมลงบินซึ่งเป็นพาหะนำโรคต่าง ๆ   
มาสู่คน เช่นยุงลาย ยุงรำคาญ แมลงวัน ซึ่งสามารถใช้ได้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร บ้านเรือน โรงแรม     
รีสอร์ท และคอกปศุสัตว์ เป็นต้น ระบบของตัวเครื่องมีความทนทาน เพรามีระบบความร้อน 2 ชั้น ตัวถังน้ำมัน
และถังน้ำยาผลิตจากสแตนเลสชนิดทนการกัดกร่อนของสารเคมี การสตาร์ทติดของเครื่องโดยการกดปุ่มปั้มลม 
และคอยล์จุดระเบิดภายในใช้แรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ทำให้เกิดแรงอัด และกำลังไฟแรงสูงทำให้เครื่องพ่นสตาร์ท
ติดง่าย สามารถใช้ได้ทั้งน้ำมันเบนซิล 95/91 และแก๊สโซฮอล์ 
ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา (สิบตำรวจโทดาเรศ ประจันนวล) 

งานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าศิลาเป็นหน่วยงานซึ่งดูแลสุขภาพอนามัย 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่ศิลาและการป้องกันดูแลไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งในปัจจุบันการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคเกิดขึ้นได้ทุกฤดูกาลจึงจำเป็นต้องมีการเริ่มดำเนินการให้รวดเร็ว ให้ทันต่อสภาวการณ์แพร่
ระบาดของโรคแต่จากการดำเนินงานควบคุมโรคนั้น รพ.สต.บ้านท่าศิลา ยังขาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานคือ
เครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายและกำจัดเชื้อโรคติดต่อต่าง ๆ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งอันเนื่องมาจาก 
รพ.สต.บ้านท่าศิลานั้นเป็น รพ.สต.ขนาดใหญ่มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งตำบลท่าศิลา และในปีที่ผ่านมามีการระบาด
ของโรคไข้เลือดออกจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องพ่นหมอกควันไว้ประจำสำนักงานเพื่อความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้       
จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ไม่ให้สามารถไปแพร่หรือขยายพันธุ์
ต่อไปได้อีก ซึ่งเป็นวิธีการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้อีกทางหนึ่ง จึงขอนำเรียนต่อสภาฯเพ่ือ
พิจารณา 
5.2) โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ปูพรหมและม่านปรับแสง PVC แบบกันแสงยูวีห้องนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา 
  รายการโอนลด 

- แผนงานการพาณิชย์ 
- งานกิจการประปา 
- งบลงทุน 
- หมวดค่าครุภัณฑ์ 
- ประเภท/รายจ่ายครุภัณฑ์การเกษตร 
- โครงการ/รายการ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 
- งบปราะมาณตั้งไว้ 36,400 บาท 
- คงเหลือก่อนโอน 36,400 บาท 
- โอนลดครั้งนี้ 36,400 บาท 
รายการโอนเพิ่ม 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารทั่วไป 
- หมวดค่าวัสดุ 
- ประเภท/รายจายวัสดุสำนักงาน 
- งบประมาณตั้งไว้ 36,400 บาท 
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ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์)  
  เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบล    
ท่าศิลา และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เรียนเชิญครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายสนอง โคตรบุญเรือง)  

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง 
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกคน กระผม นายสนอง โคตรบุญเรือง สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลท่าศิลาเขต 2 โรคไข้เลือดออกถือได้ว่าเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ซึ่งความรุนแรงของ
โรคสามารถทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ แม้จะมีการรณรงค์ให้มีการป้องกัน ควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรค 
ภาครัฐและเอกชนอยู่เป็นประจำ แต่ก็ไม่สามารถทำให้โรคนี้หมดไปจากสังคมไทยของเราได้เลย การรณรงค์ให้
ประชาชนร่วมกันกำจัดยุงลาย โดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยยับยั้งการแพร่
ระบาดของโรคได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำลายภาชนะที่มีน้ำขัง การใส่ทรายกำจัดลูกน้ำหรือการพ่นหมอกควันสภา
เทศบาลตำบลท่าศิลา ไม่ขัดข้องเห็นด้วยที่งานสาธารณสุขให้ความสำคัญ และตะหนักถึงความปลอดภัยของพ่ี
น้องประชาชนในพื้นท่ีตำบลท่าศิลาทั้งหมด 13 ชุมชน 
สมาชิกสภาทศบาลตำบลท่าศิลา (นายเกียรติชัย เอกวงษา) 

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง 
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนงานสาธารณสุข มีเครื่องพ่นหมอกควันเดิมอยู่
แล้ว มีการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยุงลายอยู่เป็นประจำ แต่ในการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันนั้น 
ให้ควรระวังในการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันที่ไม่มีคุณภาพ ด้วยเพราะเคยมีข่าวออกมาว่าแอบอ้างการรับรอง
มาตรฐานหลอกขาย จึงอยากให้มีการศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ก่อนการตัดสินใจจัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควันแต่ละชนิด ประเภทให้ละเอียดรอบคอบ 

ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม เป็นช่วงที่มียุงชุกชุมจึงทำให้มีเครื่องพ่นกำจัดแมลง 
วางจำหน่ายในท้องตลาดเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเครื่องพ่นที่ใช้ในการกำจัดแมลงทางการเกษตรซึ่งมีมาตรฐาน
ในการผลิตละอองต่ำกว่าเครื่องฉีดพ่นกำจัดแมลงทางสาธารณสุขให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
ใช้งานควรแนะข้อดีข้อเสียของการใช้ด้วย เพราะย่อมแตกต่างกันไปว่าไม่ควรฉีดพ่นใกล้ถนนเกรงทำให้เกิด
อุบัติเหตุ นอกจากนี้ในสภาพชุมชนแออัด คับแคบ เครื่องพ่นหมอกควันที่ต้องถือหิ้วอยู่ข้างลำตัว จะมีการใช้
งานที่คล่องตัวน้อยกว่าเครื่องพ่นละอองฝอยแบบสะพายหลัง 

เพ่ือเป็นการควบคุมโรคและลดการระบาดของการวางไข่ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค 
ไข้เลือดออก สภาเทศบาลตำบลท่าศิลาก็ไม่ขัดข้องครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ (นายสงค์ พรรณมาตย์) เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการจะเพ่ิมเติม ขอมติที่ 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาทุกท่านยกมืออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จากเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ในการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน (ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่) จำนวน 2 เครื่อง และโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพ่ือจ่ายเป็นค่าปูพรหมและม่านปรับแสง
กันแดดห้องนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา ยกมือครับ 
ที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา 
  เห็นชอบอนุมัติ 11 เสียง 
  ไม่เห็นชอบอนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง 1 เสียง 
มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์ 
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ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์) ได้สั่งพัก 10 นาที 
เมื่อถึงกำหนดเวลา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่า 

ศิลาเข้าห้องประชุม ประธานสภาฯดำเนินการประชุมต่อ 
5.3) การโอนกิจการประปาหมู่บ้านคำก้าวอ่างมโนราห์ หมู่ที่ 4 อ่างมโนราห์ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์) เรียนเชิญท่านคณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบได้เสนอพิจารณาครับ 
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา (นายไสว ทะจรสมบัติ) 

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง 
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผม นายไสว ทะจรสมบัติ 
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา ญัตตินี้มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา ครับ 
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา (นายมานะ มณีโชติ) 

เรียนประธานสภาทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง 
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผม นายมานะ มณีโชติ 
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลาขอเสนอญัตติดังนี้ ข้าพเจ้าขอเสนอความเห็นชอบโอนประปาหมู่บ้านคำก้าว 
หมู่ที่ ๔ ให้แก่เทศบาลตำบลท่าศิลา เพ่ือดำเนินเป็นกิจการประปาเทศบาลตำบลท่าศิลา 

หลักการและเหตุผล 
หลักการ 
ด้วยเทศบาลตำบลท่าศิลา มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 
-มาตราที่ 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ 
 

(1) ให้มีน้ำสะอาดหรือประปา ซึ่งกิจการประปาหมู่บ้านคำก้าวอ่างมโนราห์ หมู่ที่ 4 เดิมเป็นกิจการประปา
หมู่บ้านประสบปัญหาดังต่อไปนี้ 

- ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปรับปรุงระบบประปาให้มีคุณภาพ 
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการปฏิบัติงาน 
- ขาดงบประมาณในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น ค่าไฟฟ้าและค่าซ่อมแซม 
คณะกรรมการประปาหมู่บ้านและประชาคมหมู่บ้านของชุมชนคำก้าวอ่างมโนราห์ หมู่ที่ 4 

ได้มีการประชุมประชาคม เพื่อมีมติให้ถ่ายโอนกิจการประปาหมู่บ้านคำก้าวอ่างมโนราห์ เมื่อวันที่  6 เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ตามสำเนาเอกสารที่ได้แจกให้กับท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน) ซึ่งได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าเทศบาลตำบลท่าศิลา มีศักยภาพ มีงบประมาณในการดำเนินการ มีบุคลากรเพื่อรองรับ
การบริหารงานและอยู่ในอำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลท่าศิลาสามารถบริหารจัดการได้ 

เหตุผล จากเหตุปริมาณน้ำไม่เพียงพอ และประสบปัญหาขาดทุนบริหารจัดการ ต้องทดรอง 
จ่าย ค่าไฟฟ้าและค่าซ่อมบำรุงอยู่เสมอ จึงได้ประชุมคณะกรมการประปาหมู่บ้าน และประชาคมหมู่บ้าน 
เพ่ือให้มติให้ถ่ายโอนกิจการประปาให้เทศบาลตำบลท่าศิลา ซึ่งมีงบประมาณและบุคลากรในการบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพ มากกว่า คณะกรรมการประปาหมู่บ้านดำเนินการเอง 

เทศบาลตำบลท่าศิลา พิจารณาแล้วเห็นว่าควรรับโอนกิจการประปาหมู่บ้านคำก้าวอ่าง 
มโนราห์ หมู่ที่ 4 เนื่องจากมีงบประมาณในการบิหารจัดการและซ่อมบำรุง และอยู่ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ 
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ของเทศบาลตำบลท่าศิลา (ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖  

มาตรา ๕๑) จึงนำเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เพ่ือรับรองการถ่ายโอน 
กิจการประปาหมู่บ้านคำก้าวอ่างมโนราห์ หมู่ที่ 4 
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์) 

มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเก่ียวกับการขอความ 
เห็นชอบการโอนกิจการประปาหมู่บ้านคำก้าวอ่างมโนราห์ หมู่ที่ 4 เรียนเชิญครับ 

-เมื่อไม่มีก่อนที่จะลงมติท่ีประชุม กระผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาได้นับ 
องค์ประชุมก่อนที่จะมีมติเห็นควรโอนกิจการประปาหมู่บ้านคำก้าว ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายณรงค์ สวัสดี) 

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง 
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการหัวหน้าส่วนทุกท่าน กระผม นายณรงค์ สวัสดี เลขานุการสภา 
เทศบาลตำบลท่าศิลา ขอเรียนว่าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาครบองค์ประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์) 

เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล     
ท่าศิลาว่าครบองค์ประชุมแล้ว ผมก็ขอมติที่ประชุมสภาฯว่าเห็นควรมีมติเห็นชอบโอนกิจการประปาหมู่บ้านคำ
ก้าวอ่างมโนราห์ หมู่ที่ 4 หรือไม่ ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา ท่านใดเห็นควรรับการโอนกิจการประปา
หมู่บ้านชุมชนคำก้าว ยกมือครับ 
ที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา 

เห็นชอบ 11 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรรับโอนกิจการประปาหมู่บ้านคำก้าวชุมชนคำก้าวอ่างมโนราห์ หมู่ที่ 4 
5.4) การโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์) เรียนเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณนำเรียนต่อไป 
เรียนเชิญครับ 
ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา (สิบตำรวจโทดาเรศ ประจันนวล) 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ 
ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กิจการประปา เดิมที่จะอยู่ในงบเฉพาะการ 

เดิมเม่ือปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะมีการตั้งงบประมาณ เป็น 2 รูปแบบ งบเฉพาะการ 
กิจการประปาแยกจากงบประจำของเรา แยกเป็นบัญชีของประปา มีการเงินของประปา แต่จะมีการปรับเป็น
รูปแบบใหม่ จัดเป็นเทศบัญญัติรวมกันภายในการจัดการรวมกิจการประปา เข้ามารวมในเทศบัญญัติรายจ่าย
ประจำปี และมีความจำเป็นในการรับโอน เงินในบัญชี ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เข้ามารวมในที่เดียวกันจึงขอเสนอสภา
ทศบาลตำบลท่าศิลาให้ความเห็นชอบ 
ผู้อำนวยการกองคลัง (นางสาวขวัญฤทัย บัวฤทธิ์) 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ 
ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม ขอชี้แจงในเรื่องของการโอนงบประมาณกิจการ 
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ดิมกิจการประปาจะเป็นกิจการเฉพาะการแยกงบประมาณออกจากเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
ได้มีการโอนกิจการประปา เข้ามาอยู่รวมกันในงบของเทศบาลตำบลท่าศิลา จากงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เจ้าหน้าที่การเงิน กิจการประปาได้ทำการปิดบัญชี ก็คือเราจะรวมเงินปรับธนาคาร เงินสะสม 
สะสม ครุภัณฑ์ ของกิจการประปา รวมเป็นตัวเดียวกัน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 บัญชีธนาคารกรุงไทย 
๔๔๐ -๐-๓๔๓๓๗-๕ ชื่อบัญชีกิจการประปาเทศบาลตำบลท่าศิลา 

กิจการประปาจำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๑๘,๓๔๖.๐๑ บาท หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสาม 
ร้อยสี่สิบหกบาทหนึ่งสตางค์ ประกอบไปด้วย 

-เงินสะสม ๑,๐๐๕๒,๘๖๐.๐๓ บาท 
-เงินสำรองเงินสะสม ๔๘๓,๔๓๕.๘๙ บาท 
-เงินรับฝากซ่ึงเป็นเงินประกันสัญญา จำนวน ๑๗,๖๕๐ บาท 
-เงินรับฝากเงินประกัน จำนวน ๑๖๔,๔๐๐ บาท 

หมวดของทรัพย์สินกิจการประปา ๗๙๒๔๙๐ บาท แยกออกเป็น ๕ รายการ ดังนี้ 
๑.ครุภัณฑ์สำนักงาน ๙๓,๙๕๐ บาท 
๒.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑๐๘,๘๕๐ บาท 
๓.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๔,๙๙๐ บาท 
๔.ครุภัณฑ์การเกษตร ๔๕๘,๗๐๐ บาท 
๕.ครุภัณฑ์โรงงาน ๑๒๖,๐๐๐ บาท 

ตัวรายละเอียดต่าง ๆ (ตามสำเนาเอกสารแนบแจกให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาทุกท่านทราบ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์)ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถาม 
เรียนเชิญครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสนอง โคตรบุญเรือง) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผมนายสนอง โคตรบุญเรือง สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลท่าศิลา เขต 2 การโอนเงินงบประมาณกิจการประปา จากเดิมแยกเป็นงบเฉพาะการ มารวมกับ
งบในเทศบัญญัติฯก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการที่ดีจะได้ไม่ต้องแยกให้มีความแอบแฝงในการดำเนินงานกิจการ
ประปา เพราะท่ีผ่านมาไม่มีการตรวจสอบการทำงานแต่อย่างใด 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายทวีศักดิ์ โพธิจักร์) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผมนายทวีศักดิ์ โพธิจักณ์ สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลท่าศิลา เขต 1 เรียนถามเจ้าหน้าที่งบประมาณของเทศบาลตำบลฯทำไมถึงได้มีการโอนงบเฉพาะการของ
กิจการประปามารวมกับเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลฯ 
ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา (สิบตำรวจโทดาเรศ ประจันนวล) 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ 
ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม ชำนำเรียนเรื่องทำไมถึงต้องโอนงบมารวมไว้ที่
เดียวกันสืบเนื่องจากการตรวจงานราชการ การประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละปีงบประมาณ การบริหาร
จัดการของท้องถิ่น เช่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือจังหวัด อำเภอฯ ให้ความเห็นว่า งบบริหารกิจการ
ประปา ถ้าจะให้ดีมีประสิทธิภาพ ให้มาอยู่ในงบประจำ สามารถบริหารงานเงินและบัญชี ให้เป็นไปถูกต้อง
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ เป็นที่มาของการไม่ต้องงบเฉพาะการ อัดยายซื้อขนมยาย เพราะเอาเงินจากเทศ 
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บัญญัติอุดหนุนงบเฉพาะการกิจการประปา เอาเงินจากถุงขวา ไปไว้ถุงซ้าย เป็นการบริหารฯจัดการของ
เทศบาลฯเหมือนเดิม รายรับจะได้มีความชัดเจนขึ้น จัดเก็บจากภาษีจัดสรร ถือว่าเป็นรายรับเข้ามาไว้ในเทศ 
บัญญัติ และจะมีเพ่ิมข้ึนทุกปี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่     
ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบเฉพาะการกิจการประปาให้มารวมกับงบเทศ
บัญญัติของเทศบาลตำบลท่าศิลา ยกมือครับ 
ที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา 

เห็นชอบ ๑๒ เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

มติที ่ประชุม ที ่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์เห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพะการกิจการประปา              
มาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีในเทศบัญญัติฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์) 
  เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่านคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการและ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ในระเบียบวาระอ่ืน ! มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะ 
เสนอเพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา (นายสุรจิตร สัตถาผล) 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ 
ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู ้บร ิหารฯข้าราชการที ่เข ้าร ่วมประชุม กระผม นายสุรจิตร สัตถาผลรอง
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา คนเรานั่งนิ่งก็ถูกนินทา พูดต่อปากก็ถูกนินทา ในโลกนี้ไม่มีใครไม่ถูกนิ นทาก่อน
อื่นต้องขอบคุณที่สภาเทศบาลตำบลท่าศิลาฯ ที่เห็นชอบอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่คณะผู้บริหารฯโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา ได้นำเสนอต่อสภาเทศบาล
ตำบลท่าศิลาเพื่อพิจารณาอนุมัติฯ กระผมในนามตัวแทนฝ่ายบริหารฯ ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านและเจ้าหน้าที่งบประมาณ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดและ
ฝากท่านประธานสภาฯ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารเข้าบรรจุวาระการประชุมเกี่ยวกับ
ร่างเทศบัญญัติฯ แทนที่เอกสารร่างเทศบัญญัติฯควรได้รับก่อนการประชุม 3 วันทำการ เพื่อให้สมาชิกสภาฯ
พิจารณาในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ เกิดความล่าช้าเอกสารไม่ตรงกัน บางรายการตกหล่นก็มี 

จึงอยากให้งานแผนฯ หรือผู้รับผิดชอบที่มีหน้าที่จัดทำเอกสารในส่วนของการทำร่างเทศ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีควรเตรียมความพร้อมให้มากกว่านี้ เพราะเกิดความบกพร่องต่อการทำ
หน้าที่ หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในปีงบประมาณถัดไป เพราะสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา      
ท่านสมาชิกสภาฯต้องได้ศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนกันทุกท่าน 

ศูนย์กักกันพักคอยเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อโคริด-19 รัฐบาลซึ่งมีงบพัฒนา แต่ทิ้งภาระมาให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ คนป่วยส่วนมากจัดอยู่ในพ้ืนตำบลท่าศิลา ทั้ง 13 หมู่บ้านทั้งที่งบประมาณจาก 
กระทรวงสาธารณสุข มีงบประมาณไม่น้อยแต่ไม่ยอมโอนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น โดยตั้ง
งบประมาณไว้ 300,000 บาท และคาดการณ์ว่าจะมีการระบาดแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 19 ในหลายท้อง ที่ที่มี
การขยับตัวแล้วโดยการลดค่าใช้จ่ายลงปรับลดลง ในเรื่องของการลดค่าเบี้ยเลี้ยงของการอยู่เวรยาม เพราะจะ
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กระทบต่อการบริหารงบประมาณแน่นอน แต่คณะผู้บริหารฯจะไม่ทิ้งให้พี่น้องประชาชนสู้อย่างโดดเดี่ยวจะมี
การปรึกษาหารือกันอีก 

การรับผิดชอบในเรื่องเทศบัญญัติ ล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่ดี และเห็นความสำคัญของพ่ี 
น้องประชาชนในพื้นท่ีตำบลท่าศิลา และนำปัญหาของพ่ีน้องประชาชน และเรื่องเร่งด่วนเข้ามาเพ่ือดำเนินการ 
ญหาให้ทุกพื้นที่ และด้วยวิสัยทัศน์ และการบริหารงานของคณะผู้บริหารฯชุดนี้ จะนำมาเพ่ือพัฒนาตำบล     
ท่าศิลาของเราให้กลายเป็นเทศบาลมหานคร น่าจะเป็นปได้ แต่ถ้าไม่มีงบประมาณในการดำเนินงานเราก็ไม่สา
มารนถขับเคลื่อนไปได ้

รองนายกเทศมนตรีเมืองสกลนคร แจ้งมาว่าถ้ามีพ่ีน้องประชาชนที่ประสงค์จะกลับมาพ้ืนที่ 
จังหวัดสกลนครโดยมีรถบัส 4 คัน ไว้บริการให้พี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อโควิด และไม่ติดเชื้อโควิดที่มีความ
ประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนา สามารถประสานฯมายังท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองสกลนครได้โดยตรง
สำหรับเบอร์ติดต่อ ขอได้ที่รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสนอง โคตรบุญเรือง) 

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง 
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บิหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผมเห็นด้วยกับท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลท่า 
ศิลา ในเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารร่างเทศบัญญัติ"งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ขาดความพร้อมในการทำเอกสาร เกิดการล่าข้าจากตรงไหนทำไมถึงเตรียมเอกสารร่างเทศบัญญัติ 
ฯ ไม่ทัน เพราะก่อนที่จะมีการประชุม ฯ สภาสมัยสามัญฯประจำปี ในวาระการประชุมญัตติพิจารณาร่างเทศ
ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของแต่ละปีงบประมาณ สภาเทศบาลตำบลท่าศิลาโดยมีสมาชิกสภาฯ 
ทุกคนควรได้รับเอกสารร่างเทศบัญญัติฯ ที่เป็นรูปเล่มรายละเอียดต่าง ๆ แต่ละด้าน แต่ละแผนงานฯ แต่ละ
หมวด แต่ละประเภท และงบประมาณที่ตั้งไว้พร้อมประกอบโครงการเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนของกองช่างส่งมาพร้อมกับร่างเทศบัญญัติฯรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 ก่อนวันประชุมประมาณ 5 วันทำการ หรือตามระเบียบกำหนด ต้องได้รับเอกสารประกอบการ
ประชุมก่อนวันเข้าร่วมประชุม 3 วันทำการ 
  ปกติการจัดทำร่างเทศบัญญัติฯของแต่ละปีงบประมาณ ควรมีการวางแผนการดำเนินงาน
ตามหลักการบริหารฯงาน เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด เพราะการจัดทำร่างเทศบัญญัติ-ในแต่ละปี เพ่ือให้สภา
เทศบาลฯ พิจารณาฯ ในการประชุมสมัยสามัญประจำปี ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ จะพิจารณาในเดือน
สิงหาคม ของทุกปี เพราะนั้นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ควรบริหารงานจัดการเตรียมเอกสารให้มีความพร้อมให้
มากกว่านี้หวังว่าในปีงบประมาณถัดไปจะไม่เกิดความผิดพลาด ล่าช้าแบบนี้ขึ้นอีก 
ประธานสภาเทศบาลฯ (นายสงค์ พรรณมาตย์) 

ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีฯท่านสุรจิตร และท่านสมาชิกสภาฯ ท่านสนองฯกระผมขอ 
ฝากท่านปลัดฯเจ้าหน้าที่งบประมาณดูแลในเรื่องของการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เสนอญัตติให้สภาฯพิจารณาร่างฯให้มีความพร้อมมากกว่านี้ 
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายเดช บุญกรรม) 

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง 
ยรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกคน การบริหารงาน จัดการศูนย์พักคอยของผู้กักตัว
สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 และผู้ที่ไม่ติดเชื้อโควิด-19 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริทารงานทั่วไป หลวม
เกินไปหรือไม่ รพ.สต. เป็นคนเรื่องมากหรือไม่ จริงๆ เทศบาลตำบลท่าศิลาของเราควรจัดการกันเอง อำนาจ
หน้าที่งบประมาณ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นขององค์กร เรา 
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งานกิจการประปา ฝากถามพนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา พนักงานไม่มีเงินที่จะ 
ออกค่าธรรมเนียมให้สำหรับผู้ที่ยังไม่ชำระเข้ามา มีปัญหาคือ เจ้าหน้าที่กองคลัง ให้ส่งเงินให้ครบตามจำนวน 
ของแต่ละเดือน ผู้ที ่รับผิดชอบก็เป็นพนักงานจ้างเหมา ที่มีรายได้ไม่เยอะ จึงไม่มีเงินสำรองจ่ายให้ก่อน         
จึงเป็นปัญหาที่ได้ยินมาครับ 
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายชยพล ไชยมาตร) 

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ 
ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับเรื่องการบริหารจัดการเรื่องประป า ในส่วนของค่าธรรมเนียมการบริการจัดการของ 
คนที่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมของประป า จะมีการเก็บตามรอบและมีการจัดส่งเงินให้กองคลังให้เป็นปกติ ถ้า
ยังเก็บค่าธรรมเนียมฯยังไม่ครบ ก็จะเก็บให้ครบ และต้องมีการทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่ใช้น้ำประปา ว่าให้เข้ามา 
ชำระค่าธรรมเนียมน้ำประปา และมีการส่งเงินภายในเดือน30 กันยายน ของทุกปี จะมีการส่งเงินให้ครบทุกปี 
ตามระเบียบฯ 
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา (นายมานะ มณีโชติ) 

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง 
เกียรติทุกท่าน จากที่ท่านรองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา ได้สอบถามมาการที่สำรองจ่ายก่อนไม่ใช่ด้วย 
หลักการ แต่ในทางปฏิบัติจะมีอยู่สองส่วน ในส่วนที่จัดเก็บได้ จะจัดเก็บปกติ ในส่วนที่จัดเก็บไม่ได้กสำเนาแล้ว
ไปจัดเก็บตามทีหลัง และมีการสำรองจ่ายให้ก่อน เป็นจำนวนเงินไม่มาก 5-10 บาทค่าธรรมเนียมที่เป็นยอด
มากขึ้น 100 บาท จะมีการทำหนังสือเตือนให้มาชำระค่าน้ำประปาขอนำเรียนต่อสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายแสง บัวฮมบุลา) 

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง 
ยรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกคน กระผมนายแสง บัวฮมบุลา สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลท่าศิลา เขต 1 สำหรับรูปภาพที่นำมาเสนอให้สภาพิจารณาเป็นการร้องเรียนของพี่น้อง
ประชาชนหรือไม่ เชื่อว่าเป็นการออกแบบของพี่น้องประชาชนทำไม้กั้นกันเอาเองน่าจะเป็นสี่แยกสีสุกทุ่ ง
สวรรค์ เป็นจุดที ่เกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ ง จึงขอนำเรียนประธานสภาฯและคณะผู้บริหารฯจัดหา
งบประมาณในการซ่อมแซมให้และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขเร่งด่วนให้ด้วยครับ 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสนอง โคตรบุญเรือง) 

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง 
ยรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกคน กระผมนายสนอง โคตรบุญเรือง สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลท่าศิลา เขต 2 ฝากถึงคณะผู้บริหารของเทศบาลฯถือว่าเป็นการบริหารจัดการไปในแนวทาง
เดียวกันเพื่อพี่น้องประชาชนในเขตตำบลท่าศิลา มีความยินดียิ่งที่ขับเคลื่อนไปด้วยกันในแนวทางที่ดีไม่ว่าจะ
เป็นโครงการที่เสนอเข้ามาล้วนสำคัญทุกโครงการ 
  ส่วนการดำเนินงานของผู้ประกอบการดำเนินการบางโครงการมีการทำงานในวันหยุดราชการ
ก็มี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนใส่ใจการทำงานเพ่ือประโยชน์ของพ่ี
น้องในพื้นที่ให้เข้าใจด้วยก็จะมีการออกไปดูหน้างาน ผู้ประกอบการมีการทักท้วงว่าไปดูทำไมคุ้มกับการได้รับ
ค่าตอบแทนหรือไม่ กระผมน้อยใจเพราะเป็นการใส่ใจการทำโครงการทุกโครงการมากกว่าไม่ควรจะมาพูดแบบ
นี้ 
 

/สมาชิกสภา... 
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สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นางสาวทิพย์ภาพร ศรีทารักษ์) 
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง 

ยรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกคน ดิฉันนางสาวทิพย์ภาพร ศรีทารักษ์ สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต 1 ขอเพิ่มเติมในเรื่องของปัญหาถนนภายในหมู่บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 3 ภายใน
หมู่บ้านได้รบัความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดการกัดเซาะของน้ำไหลฯลฯทำให้เกิด
ความเสียหายเป็นอย่างมาก จึงขอนำเรียนต่อสภาฯเพ่ือพิจารณาจัดสรรหางบประมาณมาเพ่ือแก้ไขปัญหาของ
พ่ีน้องในพ้ืนที ่
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา (นายสุรจิตร สัตถาผล) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนสำหรับทุกปัญหาที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลท่าศิลาแต่ละท่านได้เสนอเข้ามา ตามที่ผมได้ออกสำรวจกับนายช่างโยธา ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลท่าศิลาได้นำเข้ามาเสนอให้เพ่ือพิจารณา ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนทั้ง 13 หมู่บ้าน เป็นหน้าที่
ของคณะผู้บริหารฯ ที่ต้องดูแล ภายในเดือนสิงหาคม 2564 กระผมจะไปปรึกษากับท่านผู้อำนวยการกองช่าง     
ว่าจะซ่อมแซมกัน ทุกปัญหาในหมู่บ้าน ท่านนายกฯ ก็ไม่ได้นิ ่งนอนใจงบประมาณของแต่ละโครงการ           
ยังอนุมัติไปก่อนก็มีนะครบัค่อยเอาหนังสือเสนอเข้ามาทีหลัง ต้องเสี่ยงในการทำงานดำเนินการให้ก่อนก็ม ี
 

เส้นทางบางเส้น เอาขยะทำไมไม่ลองทำประชาคมฯ ควรทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก่อนแต ่
โครงการฯที่อยู่ในร่างเทศบัญญัติ ฯ ทำไมมีแต่โครงการลงหินลูกรัง-ดินลูกรัง พี่น้องประชาชนบอกว่าโครงการ
เร่งด่วนควรเป็นการจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กๆมากกว่าที่จะลงหินลูกรังไม่เป็นไร    
ปัญหาเหล่านี้ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 4 ปี แต่ไม่มีสิ่งไหนได้ดั่งใจทุกท่านถ้าได้ดั่งใจทุกท่านแล้วจะเอาสิ่ง
นั้นไปกองไว้ที่ใดอยากให้ค่อยเป็นค่อยไป หมู่ที่ 3 ชุมชนเจริญสุข ตำบลท่าศิลาต้องมีการลงหินลูกรังแน่นอน
ชัดเจนนะครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์) 

เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่ 
เข้าร่วมประชุม ในวาระอ่ืนๆกระผมขอเพ่ิมเติมกระผมถูกร้องเรียนในการสัญจรไปมา บ่อขยะเน่าเหม็น ทำให้พ่ี
น ้องบร ิเวณเดือดร ้อน แมลงวันก็เยอะ การลงโครงการก่อสร ้างถนนคอนกร ีตเสร ิมเหล ็ก (คสล.)                     
ถ้ามีงบประมาณอยากให้แก้ไขในเรื่องบ่อขยะด้วย อยากให้มีการปิดประตูด้านหนึ่ง ให้เปิดด้านเดียวได้หรือไม่ 

งบประมาณท่ีได้มา ปัจจุบันนี้จะดำเนินการขุดลอก และมีการตัดคันคูของเราระบายน้ำลง 
ห้วยสงคราม ปัจจุบันคันดินเกิดการทรุดของคันดิน ผู้ควบคุมงาน ก็ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลท่าศิลา 
ครับ ช่วยออกไปดูหน้างานด้วยครับ เพราะเกิดปัญหาดินทรุดทำให้เกิดปัญหา 

ขอบคุณท่านนายกฯ ฝ่ายน้ำลันของพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ี จะได้บรรเทาความเดือดร้อน 
ของพ่ีน้องประชาชน และให้ดำเนินการเป็นช่วงๆ เพราะเป็นต้นน้ำของห้วยสงคราม 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายแสง บัวฮมบุลา) 

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง 
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร ฯ ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผม นายแสง บัวฮมบุลา สมาชิกสภาเทศบาล 
ตำบลท่าศิลา เขต ๑ ขอตำหนิในเรื่องของการจัดเตรียมเอกสารเข้าวาระการประชุมฯ ขอฝากท่านประธาน
เทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯรองปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ หัวหน้าส่วนไม่ว่าจะเสนอเรื่องใดเข้ามา
เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา ให้เตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา ให้แล้วเสร็จทุกข้ันตอนด้วยนะครับ 
ย้ำเรื่องนี้มาตลอด ขอบคุณครับ 
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เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายณรงค์ สวัสดี) 
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง 

เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการทุกส่วนทุกกองที่เข้าร่วมประชุมทุกคน กระผม นายณรงค์ สวัสดี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา ในวาระอื่น ๆ มีอยู่ ๓ เรื่องที่จะนำเรียนต่อสภาในเรื่องสอบถามปรึกษา 
และขอบคุณ 

๑. เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหารฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ข้าราชการ ได้ 
ออกไปมอบอุปกรณ์หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ สิ่งที่ไม่เห็นคือเครื่องพ่นยา จำนวน ๒๖ เครื่อง ไม่มีการมอบ 
ให้ ในความคิด ๆ ว่าจะมอบชุมชนละ ๒ เครื่อง แต่ไม่มีการมอบ 

๒. ในการแนะนำพนักงานจ้างเหมา ทั้งหมด ที่จะมีเข้ามาอีก เนื่องจากน้ำไหล ไฟสว่างทางดี 
มีอาชีพเสริม ก็ถือว่าเป็นความสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลเราสืบเนื่องจากเมื่อปี ๒๕๕๔ ทางคณะ
ผู้บริหารฯ สภาฯชุดนั ้นได้อนุมัติงบประมาณ โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๖0 จุด งบประมาณ
๓,๙๙๑,๐๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมี่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ณ ปัจจุบันบอดสนิทหมดแล้วครับ สีสุกห้วย
โมง บอด ๑๓ จุด ถ้าจะมีการจ้างเหมาพนักงานเข้ามาอีก ขอให้เป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้า อยากให้เข้ามาทำงานใน
จุดนี้ ให้มีการซ่อมแซม และย้ายไปตามซอยที่ยังไม่มีแสงสว่างจะเป็นผลงานอีกผลงานหนึ่ง เพราะพี่น้อง
ประชาชนก็อยากให้มีแสงสว่างเพ่ือลดปัญหาฯ 

๓. ขอบคุณคณะผู้บริหารฯ เข้ามาแก้ไขปัญหาเจริญชัย ซึ่งกระผมได้พูดตลอดเก่ียวกับปัญหา 
นี้ แต่เมื่อคณะผู้บริหารฯชุดนี้เข้ามายังไม่ถึงสามเดือน ประปาเจริญชัย พี่น้องประชาชนดีใจ มีการชื่นชมการ
ทำงานการบริหารฯ การทำงานมากครับ สำหรับค่าน้ำประปา ไม่น่าจะมีปัญหา ถ้าน้ำมีคุณภาพ 
สมาชิกสภาทศบาลตำบลท่าศิลาฯ (นางสาวทิพย์ภาพร ศรีทารักษ์) 

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง 
เกียรติทุกท่าน คณะผู ้บริหารฯ ข้าราชการทุกส่วนทุกกองที ่เข้าร่วมประชุมทุกคน ต่อเนื ่องจากท่าน
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา ถนนสายเส้นหนองหลุบ- อ่างเก็บน้ำ ไม่ทราบว่าหน่วยงานใดรับผิดชอบ
ดำเนินการเสร็จแล้ว แต่เอาท่อระบายน้ำไปวางไว้ทางสัญจรของพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีส่วนบุคคล ทำให้เกิด 
ปัญหาในการเข้าออกพ้ืนที่ 
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา (นายสุรจิตร สัตถาผล) 

เรียนประธนสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง 
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการทุกส่วนทุกกองที่เข้าร่วมประชุมทุกคน กระผม นายสูรจิตร สัตถาผล 
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา จากที่ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติเขต 1 ได้สอบถาม ทั้ง 6 หมู่บ้าน
เริ่มแรกและจนถึงปัจจุบันยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ คนที่รับผิดชอบคือผู้ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัด นนเส้นนั้นเป็นการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ    
พ.ศ.2563 กระผมยังดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และขอบคุณท่านฝากประชาสัมพันธ์
พ่ีน้องประชาชนด้วยอย่าใจร้อนครับ กว่าจะดำเนินการได้ที่ดินข้างเคียงบางคนเสียสละ บางคนไม่ยอมเสียสละ 
ต่อสู้มา และได้รับงบประมาณแก้ไขปัญหา และบ้านชัยชนะ ก็เป็นบ้านเกิดของผม ฝากบอกด้วยนะครับว่า
ผู้รับผิดชอบ เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

เรื่องท่ีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา ได้เสนอเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ที่ได้ดำเนินการมาแล้ว 
ผ่านมาแล้ว 10 ปี ณ ปัจจุบันยังไม่ได้ตั้งงบประมาณ และยังไม่ได้มีการสำรวจ และมีการร้องเรียนให้มีการช่วย 
การแก้ไขปัญหา ถ้าไฟส่วนไหนที่ติดกับทางหลวง ก็จะมีบ้านชัยชนะ ก็จะทำการย้าย แต่ติดขัดที่งบประมาณ 
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เป็นนักพัฒนา ต้องหางบประมาณได้นะครับ แต่กองช่าง ได้มีการออกสำรวจพื้นที ่แล้วประมาณต้นละ    
10,000 บาท ถ้ามีการเปลี่ยนแผง เพราะทุกอย่างก็เสียหมด ถ้าหางบประมาณไปซ่อมแซมทุกต้น 60 จุด ๆ    
ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) จากสถานการณ์คลังยังไม่ปรึกษาหารือกับ
หลายท่านว่าให้มีการทำประชาคมเร่งด่วนเสนอเข้ามาก่อน เห็นใจครับความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 
เกิดกลุ่มเสี่ยง แต่เรื่องนี้รับรองว่าคณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ เมื่อได้รับจัดสรรเข้ามาจะดำเนินการ
แก้ไขให้ ขอบคุณครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายกะสินธุ์ สีดามาตย์) 

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง 
เก ียรต ิท ุกท ่ าน คณะผ ู ้บร ิหารฯ ข ้ าราชการท ุกส ่วนท ุกกองท ี ่ เข ้าร ่ว ม ประ ชุมทุกคนกระผม                          
นายกะสินธุ์ สีดามาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๒ ขอบคุณเรื่องน้ำประปาหมู่บ้านปัจจุบันเริ่ม
ใช้ได้ตามปกติแล้ว และจะมีการแก้ไขบัญหาและพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ครับ เพื่อพี่น้องประชาชนใช้ ในการ
อุปโภคบริโภค ที ่ดีขึ ้น และไฟฟ้าส่องสว่างที ่มีการติดตั ้งดำเนินการถี ่ ให้ย้ายมาไว้ในจุดที ่ยังไม่มีไฟฟ้า           
ส่องสว่างบ้าง และตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วฝากถึงผู้รับผิดชอบพิจารณา 
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา (นายไสว ทะจรสมบัติ) 

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง 
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการทุกส่วนทุกกองที่เข้าร่วมประชุมทุกคน ต้องขอบคุณสมาชิกสภาทศ
บาลตำบลท่าศิลาทุกท่านที่ได้เห็นชอบอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕   
ที่ขับเคลื่อนการบริหารงานไปด้วยกัน และรับทราบปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทำาศิลา    
ได้นำเข้ามาและทุกปัญหาจะได้รับการแก้ไขภายใน ๔ ปี แน่นอน และขอรับปากในเส้นเจริญสุขได้แน่นอนครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์)  

มีผู้เข้าประชุมจะเสนอแนะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่หากไม่มีบัดนี้ได้ดำเนินการประชุมสภา 
เทศบาลฯสมัยสามัญที่ 2 ครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
  บัดนี ้กระผมขอปิดการประช ุมสภาเทศบาลตำบลท่าศ ิลาสมัยสามัญที ่  2 คร ั ้งท ี ่  2          
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุม 
 

ปิดประชุม เวลา 12.56 น.  
 

   
 


